

“Đài có tham vọng đi trở thành một công ty quốc tế đầu tiên và sau đó là khu vực”

Trong cuộc đua đầu tiên giữa các công ty quốc tế, Đài đã đã chiếm lĩnh thị trường quan trọng khác: trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Việt Nam.



Tàu chiến ngầm INS Deepak của Hải quân Việt Nam.

Một thành viên của Ủy ban Điều tra chuyên giám sát hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu hôm nay cho biết rằng vũ khí sản xuất của Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, khi quốc gia Nam Á thúc đẩy các kế hoạch hiện đại hóa quân đội, nhằm cạnh tranh với sự hiện diện của Bắc Kinh và tăng cường hợp tác quốc tế.

“Đài có tham vọng đi trở thành một công ty quốc tế đầu tiên và sau đó là khu vực”, Rahul Bedi, một nhà phân tích từ Nam Á của tuần báo quốc tế phòng Jane’s có trụ sở tại London, nhận định. “Đài trở thành một ông lớn, bên cạnh những công ty khác”.

Việt Nam giảm chi tiêu vũ khí nòng cốt

Theo Dân Trí
Hà Nội, 14 Tháng 3 Năm 2011 18:31

Theo một báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Việt Nam chi 9% số vũ khí nhập khẩu toàn thế giới trong giai đoạn 2006-2010 và năm nay dự kiến sẽ giảm 1 trong tương lai gần.

Trung Quốc đã rời xu hướng vũ khí nhập khẩu toàn cầu, trong khi năm nay tiếp tục xây dựng ngành công nghiệp vũ khí nội địa, điều mà Việt Nam không làm được.

Đầu tư vào vũ khí của Việt Nam diễn ra giữa những lo ngại về sức mạnh khu vực của Trung Quốc và các kế hoạch của năm nay để với các tuyến đường biển quan trọng của Việt Nam. Dù vậy mà New Delhi coi là vấn đề phức tạp vì những hậu quả của mình. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang cạnh tranh với quốc gia láng giềng Pakistan.

Việt Nam sẽ chi hàng tỷ USD cho các máy bay chiến đấu và tàu sân bay để hiện đại hóa Không quân và Hải quân. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam trong năm tới là 32,5 tỷ USD, tăng 40% so với 2 năm trước.

Việt Nam đã mua 126 máy bay chiến đấu, một thỏa thuận trị giá 11 tỷ USD, và kho 200 triệu đồng trị giá kho 4 tỷ USD nữa. Năm nay cũng lên kế hoạch mua các tàu đổ bộ trị giá 300 triệu và 500 triệu USD mới chi và đang thảo luận một đơn hàng tàu ngầm trị giá 10 tỷ USD.

Phản ứng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam là từ Nga, nhưng các nước khác như Anh, Pháp cũng đang xâm nhập vào thị trường này.

Cũng theo báo cáo của SIPRI, Mỹ là nước xuất khẩu vũ khí nòng cốt thế giới, tiếp đó là Nga và Đức.